

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

** ** * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสมยศ ไชยนั้นตา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๒	นายเจริญ ญาสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๓	นายศักดิ์ดา อุปคำ	ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๔	นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๕	นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๖	นายปริญญา สุวรรณศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๗	นายธนภฤต สัญญาเชื่อน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
๘	นายนเรศน์ ถาวร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๙	นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๑๐	นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑๑	นายอนุพงษ์ อธิรทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๑๒	จำสืบเอกแดนชัย สันยาว	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายวสันต์ ปราบพุดจา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ลา กิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางอำไพ อวนศรี	นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๒	นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๓	นางสมพร สีเขียว	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๔	นายทวิช จำปาวัน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นายจิรภัฏฐ์ ยารังษี	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๖	นางพิชชาภา วงศ์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๗	นางรัชนี สุขประเสริฐ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

จ.ส.อ.แดนชัย สันยา - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุม จึงขอ
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนายกศักดิ์ดา อุปคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เปิดการประชุมสภา เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล, ท่านคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในห้วงที่จะถึงนี้จะเข้าสู่ประเพณีวันเข้าพรรษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เริ่มวัดแรกคือวัดต้นซ้อ บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ พร้อมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายปัจจัยด้วย และผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ประชุมเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดี

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายกศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- เนื่องจากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีเอกสารให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

นายกศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ผู้ตัดข้อความเห็นชอบทำกิจการนอกเขต จำนวน ๒ รายการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากได้ตรวจสอบพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า พื้นที่บางส่วนที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่ในแนวเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาล ซึ่งเป็นเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเวียงตาล ดังนี้

๔.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๓๙,๔๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร (สายบ้านนายชูชาติ ชนชั้น) จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๖" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๓๒" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๗" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๓๑"

๔.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๑๒๓,๓๐๐.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (สายบ้านนายอัคเดช คงที่) จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๙" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๓๔" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๘" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๔๓"

นายศักดิ์ดา อุปคำ
ประธานสภาเทศบาลฯ

- ด้วยได้รับยุติจากนายกเทศมนตรีในการขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขต จำนวน ๒ รายการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากได้ตรวจสอบพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า พื้นที่บางส่วนที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่ในแนวเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลซึ่งเป็นเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเวียงตาล ขอให้นายกฯ อำเภ อวนศรี นายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาได้พิจารณาก่อนลงมติ

นางอำไพ อวนศรี
นายกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ข้าพเจ้าได้ขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขต จำนวน ๒ รายการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากได้ตรวจสอบพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า พื้นที่บางส่วนที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่ในแนวเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลซึ่งเป็นเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเวียงตาล โครงการทั้งสองโครงการเป็นโครงการของบ้านปางม่วง หมู่ ๙ โครงการแรกเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๓๙,๔๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร (สายบ้านนายชูชาติ ชนชั้น) และโครงการที่สองคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๑๒๓,๓๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (สายบ้านนายอัคเดช คงที่) แนวเขตบางส่วนคาบเกี่ยวกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงตาล ซึ่งการทำถนนได้จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาของเทศบาลเราก่อน เพื่อจะส่งมติให้สภาเทศบาลตำบลเวียงตาลเห็นชอบ ครั้งที่แล้วที่ทำไปขาดมติเห็นชอบของสภา

เทศบาลเรา ดังนั้นในวันนี้ทั้งสองโครงการจึงได้เสนอญัตติเข้าประชุมสภา เนื่องจากยังอยู่ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ที่ได้ขอเปิดประชุมและนายอำเภอห้างฉัตรได้อนุญาตให้เปิดประชุมได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงขอให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการทำกิจการนอกเขตกับเทศบาลตำบลเวียงตาลทั้งสองโครงการค่ะ

นายทวิช จำปาวัน

- เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากโครงการที่ได้กันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้แล้วทั้งสองโครงการ ทั้งสองโครงการยังไม่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวในปัจจุบันจากการตรวจสอบพิคตทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงตาล หนังสือแนวเขตของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลแบ่งเขตตรงบริเวณประปาหมู่บ้าน ถนนสองเส้นนี้มีหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลเวียงตาลอยู่ ๑๗ หลังคา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองช่างได้ทำบันทึกขออนุมัติขอซื้อข่อจ้างไปยังกองคลัง เพื่อดำเนินโครงการทั้งสองโครงการ งานพัสดุ กองคลังจึงได้นำรายละเอียดลงในระบบของพัสดุ ในระบบได้แจ้งออกมาโครงการทั้งสองโครงการเป็นตำบลเวียงตาล ไม่ใช่ตำบลห้างฉัตร ผมก็ได้ขอทำกิจการนอกเขต แต่อย่างทีทุกท่านทราบ ช่วงที่ผ่านมามีคำถามว่าทำไมถึงล่าช้า ๑) อบต.เวียงตาลอยู่ในช่วงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเวียงตาล ทำให้ยังไม่มีสภาเทศบาล ๒) สมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศก็ได้หมดวาระลงเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก ต้องรอให้ทุกแห่งจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย มีสภาถึงจะดำเนินการได้ วันนี้ผมจึงได้ทำบันทึกเสนอท่านนายกฯ เพื่อขอให้ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเข้าสภาให้สภาเห็นชอบในการขออนุมัติทำกิจการนอกเขต อีกเรื่องหนึ่งที่ขอแจ้งครับ สืบเนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องแนวเขต อำเภอห้างฉัตรได้ทำหนังสือแจ้งให้นายกฯ ปลัด และช่างได้ประชุมหารือร่วมกัน ได้ประชุมมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ในวันนี้ได้แจ้งให้ช่างนำหนังสือประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง อบต. และแผนที่ของแต่ละแห่งไปประชุม ผมได้ให้นายช่างธนาวุฒิ ยวงผ้า นายช่างโยธาชำนาญงานเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผมติดประชุมสภาในวันนี้ ผลเป็นประการใดผมจะมานำเรียนในที่ประชุมอีกครั้งครับ

นายจิรัฐ ยารังษี

- เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในญัตติของวันนี้ที่ได้เสนอมา เกิดข้อผิดพลาดคือ เทศบาลเราได้ทำหนังสือขอทำกิจการนอกเขตไปยังอำเภอห้างฉัตร เพื่อให้อำเภอฯ ได้พิจารณาส่งต่อไปขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จังหวัดแจ้งตีกลับหนังสือคืนมา เนื่องจากว่า ยังไม่ได้เข้าสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลในการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๗ ทวิ บัญญัติว่า “เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตเมื่อ” (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จึงเข้าใจกันว่าหากไปคาบเกี่ยวกับเทศบาล อบต.ใด ก็ให้ไปขอความเห็นชอบจากสภาของ อบต.แห่งนั้น แต่การปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแห่งนั้นก่อน แล้วถึงนำมติที่เห็นชอบแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการ

เข้าสภาท้องถิ่นนั้น ให้สภาเห็นชอบ แล้วถึงจะนำมติทั้งสองแห่ง ทำหนังสือแจ้งไปยัง นายอำเภอ เพื่อให้ นายอำเภอแจ้งไปยังจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ

นายศักดิ์ดา อุปคำ

- เชิญสมาชิกสภาอภิปรายโครงการที่ ๑ ก่อนลงมติเห็นชอบ

ประธานสภาเทศบาลฯ

นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ

- เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของการทำกิจการนอกเขต ผมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องแนวเขต จะทำอย่างไร

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง

- เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่าน สท.สวัสดิ์กล่าวนั้นมันคนละประเด็นกัน วันนี้เรายังอยู่ในญัตติขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตโครงการที่ได้กันเงินงบประมาณไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่พื้นที่บางส่วนที่จะทำเป็นแนวเขตติดกับของเทศบาลตำบลเวียงตาล และเรายังไม่ได้ทำโครงการทั้งสองโครงการ เพื่อสภาตำบลเวียงตาลเพิ่งจะมีพร้อมเรา เนื่องจากตำบลเวียงตาลได้ทำการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล จึงยังไม่มีสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ จึงยังทำอะไรไม่ได้ ในวันที่ทั้งสองแห่งมีสภาเทศบาลจากการเลือกตั้งครบเรียบร้อยแล้ว ท่านนายกฯ จึงได้ทำญัตติขอทำกิจการนอกเขตฯ ผมจึงเห็นชอบที่จะทำกิจการนอกเขต ขอเห็นชอบทีละโครงการนะครับ ผมเห็นชอบในการทำกิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๓๙,๔๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร (สายบ้านนายชูชาติ ชนชั้น) จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๘°๒๑'๕๖" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๓๒" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๗" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๓๑" เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านปางม่วง ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ จึงเห็นชอบในการทำกิจการนอกเขตโครงการนี้

นายศักดิ์ดา อุปคำ

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

ประธานสภาเทศบาลฯ

- ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่นอีก

- เลขานุการสภาฯ นับบงค์ประชุมก่อนลงมติ

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว

- ผมนับบงค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๑๑ เสียง

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

(นับบรวมประธานสภาเทศบาล)

นายศักดิ์ดา อุปคำ

- ขอมติที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาลฯ

- สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๓๙,๔๐๐.-บาท (สายบ้านนายชูชาติ ชนชั้น)”
โปรดยกมือขึ้นครับ

- สมาชิกสภาท่านใด “ไม่เห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๓๙,๔๐๐.-บาท (สายบ้านนายชูชาติ ชนชั้น)”
โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากได้ตรวจสอบพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า พื้นที่บางส่วนที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่ในแนวเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลซึ่งเป็นเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเวียงตาล ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๓๙,๔๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร (สายบ้านนายชูชาติ ขนชั้น) จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๖" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๓๒" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๗" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๓๑" มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง๑๐เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งตออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ), ลากิจ ๑ เสียง (นายวสันต์ ปราบพุดจา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

นายศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- เชิญสมาชิกสภาอภิปรายโครงการที่ ๒ ก่อนลงมติเห็นชอบ

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง

- สำหรับการขอทำกิจการนอกเขต ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๑๒๓,๓๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (สายบ้านนายอัคเดช คงที่) เป็นโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมเห็นชอบครับ เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน เพราะโครงการนี้อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านตามเหตุผลเดิม ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาเห็นชอบด้วยครับ

นายศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
- เลขานุการสภาฯ น้บองค์ประชุมก่อนลงมติ

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- ผมน้บองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๑๑ เสียง (น้บรวมประธานสภาเทศบาล)

นายศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๑๒๓,๓๐๐.-บาท (สายบ้านนายอัคเดช คงที่)”
โปรดยกมือขึ้นครับ
- สมาชิกสภาท่านใด “ไม่เห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๑๒๓,๓๐๐.-บาท (สายบ้านนายอัคเดช คงที่)”
โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทำกิจการนอกเขต ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากได้ตรวจสอบพิกัดทางภูมิศาสตร์ พบว่า พื้นที่บางส่วนที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่ในแนวเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลซึ่งเป็นเขตการปกครองของเทศบาลตำบลเวียงตาล ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ จำนวน ๑๒๓,๓๐๐.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ (สายบ้านนายอัคเดช คงที่) จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๙" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๓๔" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด ๑๘° ๒๑' ๕๘" ลองติจูด ๙๙° ๑๙' ๔๓" มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา), ลากิจ ๑ เสียง (นายวสันต์ ปราบพุกจา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางอำไพ อวนศรี

นายกเทศมนตรีฯ

- โครงการทั้งสองโครงการที่นำเข้าเสนอสภาให้พิจารณาเห็นชอบในวันนี้ เนื่องจากดูระยะเวลาแล้ว เราจะต้องส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลของเราที่สภาได้มีมติเห็นชอบ เสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงตาลอีกครั้งตามลำดับขั้นตอน หากสภาเทศบาลตำบลเวียงตาลเห็นชอบและส่งเรื่องกลับมาจะได้นำเสนอท่านนายอำเภอห้างฉัตร เพื่อขอความเห็นชอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงต้องรีบทำเพราะตอนนี้ก็เดือนกรกฎาคมแล้ว หากทำไม่ทันก็จะต้องมากันเงินงบประมาณอีก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เขาสอบถามมาตลอดว่าเมื่อไหร่เทศบาลจะทำให้ ตามที่ท่าน สท.อาทิตย์ชี้แจง ชาวบ้านสอบถามกันมาจนหูรื้อนเลย ก็จึงอยากทำให้ชาวบ้านโดยเร็วที่สุดค่ะ

นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ

- สอบถามเรื่องวางระบายน้ำเส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ท่อน้ำมันตัน น้ำผ่านไม่ได้ เมื่อไหร่เทศบาลจะดำเนินการแก้ไขครับ

นางอำไพ อวนศรี

นายกเทศมนตรีฯ

- เรื่องวางระบายน้ำ หน้าบ้านผู้ใหญ่พันพล มาละเงิน ผู้ใหญ่บ้านปันง้าว หมู่ ๗ ทำปี ๒๕๖๔ นี้แน่นอนค่ะ วันนั้นที่นายกฯ ได้ชี้แจงไว้ ว่าตอนนี้มีเงินรายได้เข้ามา จะทำให้บ้านแม่ฮาว ๒ โครงการ บ้านปันง้าวทำให้ ๒ โครงการเช่นกัน คือวางระบายน้ำและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล วางระบายน้ำนั้นบางรายยังใช้งานได้ดี ที่เสียเป็นบางช่วง ก็จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เป็นบางช่วง ตอนนี้ท่าน ผอ.กองช่างกำลังประมาณการค่าใช้จ่าย ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนั้นต้องรีบดำเนินการเร่งด่วนเนื่องจากต้องขอต่อใบอนุญาตกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง หากไม่ปรับปรุงก็ไม่ผ่านการประเมิน ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานของเราก็ได้รับผลกระทบแน่นอน งานก่อสร้างตอนนี้อยู่ในระหว่างจ้างออกแบบ เนื่องจากตามระเบียบพัสดุต้องมีวิศวกรรับรองแบบ หากไม่มีวิศวกรรับรองแบบแปลนให้ก็ทำไม่ได้ ขอยืนยันว่าเรื่องวางระบายน้ำและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ทำแน่นอนค่ะในปี ๒๕๖๔ นี้ค่ะ

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี

- ตามญัตติขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขต ซึ่งสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งสองโครงการ ผมจึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสภาในวันนี้ก่อน เนื่องจากจะต้องสำเนารายงานการประชุมสภาในวันนี้ส่งให้เทศบาลตำบลเวียงตาล นำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงตาล จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา เห็นชอบรายงานการประชุมสภาที่ยังไม่ผ่านการรับรองรายงานการประชุม และจะ นำรายงานการประชุมสภามาให้ทุกท่านรับรองรายงานการประชุมสภาในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ

นายศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดแจ้ง ไม่ต้องมีการอภิปราย เลขานุการสภาฯ นับองค์ ประชุมก่อนลงมติ

จ.ส.อ.แดนชัย สันยาว

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

- ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จำนวน ๑๑ เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล)

นายศักดิ์ดา อุปคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามที่หัวหน้าสำนักปลัดฯ แจ้ง โปรดยกมือขึ้นครับ
- สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบตามที่หัวหน้าสำนักปลัดฯแจ้ง โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการนำรายงานการประชุมสภาสมัยนี้ โดยยังไม่มี การรับรองรายงานการประชุมแนบเอกสารการเสนอขอความเห็นชอบในการทำ กิจการนอกเขตกับเทศบาลตำบลเวียงตาลไปก่อนเฉพาะกรณีเท่านั้น มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑๐ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา), ลากิจ ๑ เสียง (นายวสันต์ ปราบพุดจา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี

- ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องแนวเขตที่ทับซ้อนกัน ในขณะนี้กำลังมีการประชุมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเวียงตาล, อบต.หนองหล่มและ เทศบาลตำบลปงยางคก ที่ทับซ้อนกับของเรา ถ้ามาเขตเรา ผมขอทำความเข้าใจก่อน นะครับว่า แผนที่ทับซ้อน แต่การทับซ้อนเกิดจากการอพยพของชาวบ้าน ขยายถิ่น ที่อยู่อาศัย เขตของหมู่บ้านก็ขยายออกไป ซึ่งการแบ่งเขตของเทศบาลเราใช้ตามลำน้ำ เป็นเขต ดังนั้น จึงต้องมาประชุมปรึกษาหารือกัน และชี้แนวเขตกันใหม่ครับ

- อีกเรื่องจากที่ทุกท่านพอทราบมาคือมีการตรวจสอบการทำงานของสภาและผู้บริหาร จากบุคคลภายนอก คือคุณปัญญา ต้นตา หลายๆ เรื่องที่เขาโพสหากไม่ได้ทำหนังสือมา ขอหรือมาแจ้งอย่างเป็นทางการ เราก็งงไม่ตอบไป เพราะเฟสบุคเป็นห้องส่วนตัว ใครจะโพสอย่างไรก็ได้ หากไม่กระทบถึงตัวเราก็ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เทศบาลตำบล ห้างฉัตรแม่ตาลเราก็งงไม่ได้รับความเสียหาย เช่นวันนี้จะขอเข้ามาร่วมรับฟังการ ประชุมสภาเทศบาล เรามีระเบียบฯ มีประกาศในการเข้าร่วมรับฟัง เขาจะต้องทำเป็น หนังสือแจ้งขออนุญาตล่วงหน้า และหากเข้ามาร่วมประชุมเขามีสิทธิแค่รับฟังเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือทักท้วงใด ๆ ไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นหรือบังคับให้ท่านนายกฯ ต้องตอบคำถาม ในวันนี้เขาก็โพสสอบถามในพื้นที่ส่วนตัวของเขา ยังไม่ได้กระทบกับ เทศบาลเรา หากตรงไหนที่เขายังไม่เข้าใจเขาต้องทำเป็นหนังสือแจ้งเข้ามาเป็นทางการ ผมได้ให้นิติกรติดตาม แคลป์คำพูดและการโพสของเขาไว้เป็นหลักฐาน หากในอนาคต เกิดเรื่องราวขึ้น จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

- เรื่องที่สาม เรื่องสุนัขจรจัด อปท.มีหน้าที่จัดการสัตว์ใน ๓ ลักษณะคือ (๑) สัตว์ไม่มีเจ้าของ (๒) สัตว์กึ่งจรจัด และ (๓) สัตว์จรจัด สำหรับสุนัขที่อยู่ในสวนอนันตยศ ถือว่าเป็นกึ่งจรจัด เนื่องจาก มีคนเอาน้ำเอาอาหารไปให้ มีกฎหมายให้ท้องถิ่นจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่กักกัน ดูแลสุนัขจรจัด จะต้องเป็นสถานที่กลาง ซึ่งของจังหวัดลำปางก็ยังมีพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน ภาระค่าใช้จ่าย อปท.ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งหมด ต้องดูแลให้เขามั่นหน้าสำราญ สถานที่ต้องสะอาด หากทำไม่ได้ก็จะโดนตาม พรบ.คุ้มครองสัตว์อีก เป็นภาระผูกพันที่หนักหนาพอสมควร ได้ปรึกษากับปศุสัตว์จังหวัดลำปางแล้ว ในทางกฎหมาย ปศุสัตว์มีหน้าที่ฉีดยาและจับสุนัข ร่วมกับท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจับสัตว์ไปสถานที่กลาง ในวันนี้ สถานที่กลางของเรายังไม่มี และต้องมีงบประมาณเพียงพอในการดูแล ในประเทศไทยเราสถานที่กลางมีที่เดียวคือเทศบาลนครรังสิต ครับ

นางอำไพ อวนศรี

นายกเทศมนตรีฯ

- แจ้งเรื่องสวนอนันตยศ เทศบาลเราได้ประสานไปยัง อบจ.ลำปาง ท่านนายกฯ ดวงรัตน์ และ สจ.ประหยัด ได้เอางบประมาณมาลงปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอก ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ ทำได้แค่นั้น อบจ.ลำปางได้แจ้งให้เทศบาลสนับสนุนงบประมาณเป็นน้ำมันจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท แต่นายกฯ ก็แจ้งไปว่าเราไม่มีงบประมาณ ขอสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท ทาง อบจ.ลำปางก็ยินยอม เมื่อนายกฯ ไปลงพื้นที่ตรวจสอบ หากท่านได้ผ่านก็เข้าไปดูได้นะคะว่าเครื่องจักรกลกำลังทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนอนันตยศอยู่ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ก็เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และได้มีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปนอนเฝ้าเครื่องจักรกล ก็ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรียบร้อยแล้วคะ

นายศักดิ์ดา อุคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- ในการประชุมก็อยากให้ออกมาดี การปฏิบัติหน้าที่ก็ทำให้ถูกต้อง ผมไม่ได้นิ่งเฉย ในการปฏิบัติหน้าที่ ผมเป็นตัวแทนสมาชิกสภาก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านคนที่จะทำให้สภาของเราเสียหาย ผมจะปกป้องสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกอย่าง ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในทุกด้าน

นายปริญญา สุวรรณศรี

- ผมขอสอบถามการทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สอบถามเรื่องการลงพื้นที่ ผมกลัวว่าจะไม่ทัน สมาชิกหลายท่านก็เป็น สท.ใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ ได้สอบถามผมเข้ามา ผมจึงขอสอบถามครับ

นางอำไพ อวนศรี

นายกเทศมนตรีฯ

- ในเรื่องของการลงพื้นที่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานนั้นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ ยังไม่ได้ทำเลยสักโครงการ ในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณกำลังทำรายจ่ายประจำอยู่ว่าจะใช้อยู่ประมาณเท่าไร สถานการณ์โควิด-๑๙ ก็ไม่สามารถจะประกาศคมหมู่บ้านได้ ซึ่งตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้งมานั้นทุกโครงการต้องปรากฏในแผน ดังนั้นจะให้หมู่บ้านสรุปมาว่าจะนำโครงการไหนเป็นอันดับ ๑ ในส่วนของการลงพื้นที่น่าจะเริ่มลงอาทิตย์หน้า จะดำเนินการแจ้งทุกท่านลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยกันอีกครั้งคะ

นายศักดิ์ดา อุคำ

ประธานสภาเทศบาลฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่
- ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

(ลงชื่อ) **จำสืบเอก แตนชัย สันยาว** ผู้บันทึกการประชุม
(แดนชัย สันยาว)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **นเรศน์ ถาวร** คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนเรศน์ ถาวร)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

(ลงชื่อ) **สมยศ ไชยนันตา** คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมยศ ไชยนันตา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(ลงชื่อ) **วสันต์ ปราบพุดจา** ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวสันต์ ปราบพุดจา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) **ศักดิ์ดา อุปคำ**
(นายศักดิ์ดา อุปคำ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล